



Phụ nữ phường Trần Hưng Đạo ra quân tổng vệ sinh môi trường.

PHỤ NỮ THÀNH PHỐ

Học Bác từ những việc làm giản dị

MINH NGUYỆT

Với suy nghĩ học Bác không phải ở đâu xa mà ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Thái Bình đã triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên, phụ nữ.

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Nguyễn Thị An cho biết: 2 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Hội LHPN thành phố gắn với các phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Qua đó xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình được tỉnh, thành phố biểu dương, khen thưởng. Nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là phong trào thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Ngay từ khi phát động, phong trào đã được đông đảo chị em hưởng ứng nhiệt tình, 100% chi hội đã cụ thể hóa việc làm theo Bác thông qua mô hình nuôi lợn nhựa, hòm tiết kiệm, tổ từ thiện tiết kiệm giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phường họ giúp nhau quay vòng không lấy lãi, cho vay lãi suất thấp... Đã có 41.246/47.410 chị tham gia, đạt 87%, với số tiền gần 15 tỷ đồng, giúp 2.635 chị vay vốn phát triển kinh tế; hỗ trợ đột xuất hàng trăm suất quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo.



Từ nguồn vốn vay không lấy lãi của câu lạc bộ, nhiều gia đình hội viên, phụ nữ đã thoát nghèo.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Cán bộ nào, phong trào ấy”, cán bộ cơ sở đủ về lượng, mạnh về chất thì việc đưa phong trào đi từ yếu kém đến vững mạnh là một công việc không hề khó, Chi hội Phụ nữ thôn Tam Lạc, xã Vũ Lạc đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động hội bằng việc thành lập câu lạc bộ (CLB) vì sự tiến

bộ của phụ nữ. Với việc duy trì hoạt động hiệu quả, CLB đã thu hút 280/300 hội viên. Các chị tích cực tham gia đóng góp quỹ 120.000 đồng/năm và đóng liên tiếp trong 5 năm. Đến nay số quỹ của CLB đã lên đến gần 170 triệu đồng cho chị em có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi hoặc cho hội viên vay với lãi suất thấp. Từ

nguồn vốn vay, nhiều chị đã mạnh dạn đầu tư xây dựng gia trại chăn nuôi, đào ao thả cá, mở cửa hàng tạp hóa... từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống gia đình. Chị Phạm Thị Loan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tam Lạc cho biết: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ tập trung xây dựng các mô hình tiết kiệm, tương thân, tương ái, Chi hội còn mở rộng thêm nhiều mô hình mới, nhất là tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội để góp phần giải quyết những vấn đề nổi cộm hiện nay trên địa bàn thành phố như: hạn chế rải vàng mã khi đưa tang, không lấn chiếm lòng, lề đường, bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp...

Giản dị, nhiệt tình, cởi mở trong công việc là cảm nhận ban đầu khi tiếp xúc với bà Nguyễn Thị Ái, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 33, phường Bồ Xuyên. Với bản chất đảm đang, cần cù, chịu thương, chịu khó, bà luôn là người đi đầu trong mọi hoạt động của tổ dân phố, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Không chỉ là người nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với mọi hoạt động hội, bà còn có tấm lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm về trước, cuộc sống của gia đình bà cũng rất khó khăn nên bà thấu hiểu những cực nhọc mà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang phải đối mặt. Bà luôn tâm niệm “Mỗi ngày phải tiết kiệm một ít tiền để có điều kiện giúp đỡ những trường hợp khó khăn” và mỗi năm bà tiết kiệm từ đồng lương hưu trên 4 triệu đồng để giúp đỡ, tặng quà vào dịp lễ, tết cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra bà còn vận động hội viên trong Chi hội xây dựng hòm tiết kiệm của tổ để bổ sung nguồn quỹ giúp đỡ những hội viên ốm đau hoạn nạn.

Có thể nói, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Hội LHPN thành phố đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.